

SÁNG NAY, KHAI MẠC...

(Tiếp theo trang 1)

Sau đó, các đại biểu chia tổ thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp và đăng ký nội dung phát biểu, chất vấn tại hội trường vào ngày 13/12.

Cũng trong chiều ngày 12/12, HĐND tỉnh họp nghe phần kết quả 2 phiên thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Chiều ngày 11/12, HĐND tỉnh chia 8 tổ thảo luận các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự phiên thảo luận tổ. Dự thảo luận tổ còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.

Tại các tổ thảo luận, các đại biểu tham gia ý kiến đều cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình được trình tại kỳ họp; đồng thời, đề nghị làm rõ hơn kết quả đạt được, nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019. Một số đại biểu cho rằng tiến độ thực hiện một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh còn chậm, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường khu vực nông thôn, làng nghề và khu, cụm công nghiệp

chưa được siết chặt, còn xảy ra vi phạm gây lãng phí đất, gây ô nhiễm môi trường khiến cư trú bức xúc, kiến nghị. Có ý kiến cho rằng cần có giải pháp hữu hiệu hơn nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Cần quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi phù hợp, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ bền vững; có cơ chế, chính sách đẩy mạnh tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhằm giảm ruộng bỏ hoang. Kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; bảo đảm an ninh trật tự; giảm tải và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong các bệnh viện là ý kiến của nhiều đại biểu. Một số đại biểu đề nghị thực hiện sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập, các xã, phường, thị trấn nhằm tinh gọn bộ máy cán bộ lộ trình cụ thể, có phương án giải quyết cán bộ dôi dư.

Các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND tỉnh.

ĐOÀN GIÁM SÁT...

(Tiếp theo trang 1)

cấp xã tiếp 1.015 lượt đoàn, 2.274 lượt người, 753 vụ việc. Về tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, các cấp, các ngành tiếp nhận 3.176 đơn (khiếu nại 232 đơn, tố cáo 365 đơn, kiến nghị phản ánh 2.579 đơn). Về tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do Quốc hội chuyển đến, năm 2019 UBND tỉnh và các cơ quan chức năng nhận được 7 đơn tố cáo, kiến nghị phản ánh, 7 vụ việc. Những đơn thư này đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết và chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, trong đó đã giải quyết 5 vụ việc.

Theo đánh giá chung, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thời gian qua đã được các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung triển khai, thực hiện kịp thời, có hiệu quả, chất lượng giải quyết được nâng cao. Quá trình giải quyết đã kết hợp kiểm tra, rà soát, xem xét lại những quy định, chính sách còn hạn chế, bất cập để kiến nghị sửa đổi. Các vụ việc khiếu nại mới phát sinh được tập trung giải quyết từ cơ sở. Ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong công tác tiếp dân được nâng lên rõ rệt; công tác phối hợp được thực hiện chặt chẽ. Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy trình, quy định và công khai, thuận lợi cho tra cứu và giám sát của các đoàn thể quần chúng. Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành của tỉnh đã trả lời, làm rõ một số vấn đề đoàn giám sát quan tâm liên quan đến công tác tiếp dân và giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời giải trình làm rõ 6 vụ việc khiếu nại, tố cáo do Ban Dân nguyện của Quốc hội chuyển đến UBND tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định thời gian qua, UBND tỉnh luôn xác định công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo là công tác trọng tâm, thường xuyên. Tỉnh Thái Bình đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các huyện, thành phố, qua đó bảo đảm công khai, minh bạch, các thủ tục được giải quyết đúng hạn. Các cấp, các ngành quan tâm bố trí đủ cán bộ làm công tác tiếp dân bảo đảm đúng quy định, chú trọng việc đơn đốc thực hiện kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân. Đồng chí cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc với đoàn giám sát về các cơ chế, chính sách có thể khiến phát sinh đơn thư, khiếu kiện; tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn giám sát. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội đánh giá cao công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình, qua đó thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả. Để công tác này được thực hiện tốt hơn, đồng chí đề nghị tỉnh Thái Bình cần tiếp tục duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân theo quy định, tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để kéo dài, xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp. Đẩy mạnh triển khai công tác thi hành Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan đến toàn thể nhân dân cũng như cán bộ, công chức trực tiếp tiếp công dân nắm rõ và thực hiện tốt hơn.

KHOÍ THI ĐUA...

(Tiếp theo trang 1)

trên 100 triệu đồng nhân tháng công nhân. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, công tác nữ công đạt được nhiều kết quả nổi bật...

Năm 2020, Khối thi đua các công đoàn ngành để ra mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; củng cố tổ chức, xây dựng công đoàn vững mạnh...

Tại hội nghị, các thành viên trong Khối đã bầu trưởng, phó Khối thi đua các công đoàn ngành và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2020.

NĂM 2020...

(Tiếp theo trang 1)

Để bảo đảm đủ chỉ tiêu giao quân, chất lượng cao, Bộ CHQS tỉnh đề nghị các địa phương trong tỉnh phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự tới cán bộ, nhân dân và thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các đơn vị nhận quân phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với địa phương hoàn tất hồ sơ, chốt quân số, bảo đảm quá trình xét duyệt công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy định... Ngoài ra, phối hợp tổ chức lễ giao nhận quân đúng quy định, trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

HỌ TRẦN VIỆT NAM...

(Tiếp theo trang 1)

đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam tỉnh Thái Bình thảo luận, đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của họ Trần tỉnh Thái Bình trong năm 2020 và triển khai kế hoạch tổ chức đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam.

THÔNG BÁO

Thực hiện Thông báo số 754-TB/TU ngày 5 tháng 9 năm 2019 thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình. Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình đã hoàn thành công tác di chuyển trụ sở sang hoạt động tạm thời tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (địa chỉ: Đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình). Thư viện tỉnh chính thức trở lại hoạt động phục vụ bạn đọc từ ngày 16/12/2019 (Thứ Hai).
Thư viện tỉnh trân trọng thông báo để bạn đọc được biết.
THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TỈNH THÁI BÌNH

U22 VIỆT NAM VÔ ĐỊCH SEA GAMES 30
Đoàn Văn Hậu tỏa sáng

Tối ngày 10/12 là một đêm không ngủ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Niềm vui vỡ òa, sau những mong ngóng, đợi chờ, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã có thể hãnh diện, tự hào bước lên bục vinh quang và giờ cao chióc huy chương vàng SEA Games. Đó là khoảnh khắc mà hàng triệu trái tim phải thổn thức. Tại Thái Bình, niềm vui ấy nhu càng nhân lên gấp bội phần bởi Đoàn Văn Hậu, người con của "quê hương năm tấn" đã góp công đầu tạo nên chiến thắng về vang của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia.



Cổ động viên Thái Bình xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam. Ảnh: NGỌC LINH

Tình yêu bóng đá xóa nhòa mọi khoảng cách

Ngay trước trận đấu, không khí lạnh giá, hàng nghìn cổ động viên đã có mặt tại Quảng trường 14-10 (thành phố Thái Bình) để dõi theo trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30. Tình yêu bóng đá, niềm tự hào về đội tuyển Việt Nam đã giúp trái tim họ hòa chung một nhịp đập. Bóng đá đã kéo những con người xa lạ ở đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề xích lại gần nhau, cùng chung tình thần tiếp lửa cho các cầu thủ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Sau những màn thể hiện ấn tượng của đội tuyển bóng đá nam tại các giải thi đấu quốc tế vừa qua, Quảng trường 14-10 giờ đây đã trở thành điểm hẹn quen thuộc cho những cổ động viên tinh thần thể hiện tình yêu với các cầu thủ theo cách giản dị mà cuồng nhiệt nhất.

Cách trung tâm thành phố Thái Bình 5km, thấu hiểu niềm đam mê trái bóng tròn của các em học sinh, sinh viên ở trọ xa nhà, Trường Đại học Thái Bình đã tổ chức xem trận chung kết

tại hội trường lớn với 3 màn hình, qua đó có thể giúp hàng trăm học sinh, sinh viên dõi theo từng đường bóng trên sân. Anh Mai Toàn Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình chia sẻ: Sau những giờ học căng thẳng, thật tuyệt vời khi các em có thể cùng nhau xem trận chung kết này. Ngay khi thông tin về việc Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức buổi xem trận chung kết tại hội trường lớn, tất cả các lớp học đều đăng ký tham gia. Đối với thầy và trò, ngay cả khi trận chung kết chưa bắt đầu thì huấn luyện viên Park cùng các cầu thủ U22 Việt Nam đã đều là những người hùng nên thầy cô và hàng trăm học sinh, sinh viên tại hội trường đều cổ vũ đội tuyển với tinh thần say mê, nhiệt huyết nhất.

19 giờ ngày 10/12, có mặt tại sân Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chắc chắn ai cũng phải bất ngờ bởi một tình thần cổ vũ bóng đá cuồng nhiệt. Họ đều là những bệnh nhân đang bị nỗi đau bệnh tật dày vò. Người ở Khoa Tim mạch, người ở Khoa Ung bướu, người lại đang ở Khoa Thận và người khác... nhưng tình yêu với trái bóng tròn đã giúp họ quên

đi tất cả nỗi đau chung nhip đập say mê, cuồng nhiệt của môn thể thao vua. Ông Nguyễn Đức Chấn, bệnh nhân Khoa Tim mạch on Bệnh viện đa tạo điều kiện thuận lợi nhất để hàng trăm bệnh nhân chúng tôi có thể cổ vũ bóng đá trong không khí sôi nổi như thế này, hy vọng rằng các cầu thủ của chúng ta sẽ có những màn thể hiện ấn tượng hơn nữa trong những kỳ thi đấu tiếp theo để giữ vững niềm tin của người hâm mộ. Còn bà Đào Thị Phấn, bệnh nhân Khoa Ung bướu xúc động nói: Tôi cùng tất cả bệnh nhân đã cùng xuống sân để cổ vũ đội tuyển Việt Nam, dù không hiểu nhiều về bóng đá nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ giúp chúng tôi cảm thấy khỏe hơn, như với bất đi nỗi đau bệnh tật, có thêm niềm vui, niềm phấn khởi.

Chia sẻ về hoạt động tổ chức buổi xem trận chung kết tại sân bệnh viện, ông Hà Quốc Phòng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh thông tin thêm: Người bệnh của chúng tôi không may mắn vì không được ở nhà theo dõi chương trình truyền hình



Giây phút ăn mừng huy chương vàng SEA Games của Đoàn Văn Hậu. Nguồn internet

trực tiếp cổ vũ các vận động viên thi đấu tại SEA Games 30 nên trong suốt 2 tuần qua Bệnh viện đã tổ chức nhiều buổi xem chung để hàng trăm người bệnh có thể hòa chung khí thế của cả nước cổ vũ các cầu thủ thi đấu tốt nhất. Hy vọng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tiếp thêm động lực cho người bệnh thêm cố gắng trong quá trình chiến đấu với bệnh tật.

Khi trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đội tuyển U22 Việt Nam, trên những trục đường chính của thành phố Thái Bình, dòng người nối nhau dài như vô tận. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng ca hát, tiếng hò "Việt Nam vô địch" vang lên không ngừng, khắc ghi trong tâm trí mỗi người về những giây phút tuyệt vời, cảm giác hạnh phúc dâng trào!

Người hùng của U22 Việt Nam

SEA Games 30 là giải đấu thành công của Đoàn Văn Hậu. Trong trận đấu quan trọng, quyết định của giải, hậu vệ trẻ giàu nhiệt huyết đến từ quê lúa Thái Bình không chỉ làm tốt vai trò của mình mà còn thực hiện nhiệm vụ của hàng công với cú đúp vào lưới U22 Indonesia, cùng đội trưởng Hùng Dũng và các đồng đội mang về chiến thắng ấn tượng 3-0, tạo nên trận thắng huy hoàng sau 60 năm chờ đợi của bóng đá Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Báo Thái Bình, ông Đoàn Quốc Thắng, bố của Đoàn Văn Hậu hào hứng: Từ tối qua đến giờ rất nhiều người hâm mộ gọi điện

chúc mừng, chung vui cùng gia đình, có cả những cổ động viên đến tận nhà chúc mừng, đó là niềm động viên bằng tinh thần quý báu đối với Hậu cũng như cả gia đình. Trước khi trận đấu diễn ra, Hậu đã chia sẻ sẽ cố gắng bước vào trận đấu quan trọng này với tinh thần thoải mái nhất nên bố mẹ đều vững niềm tin cậu út có được phong độ ổn định để thể hiện tối đa những kỹ năng đã được rèn luyện tại Câu lạc bộ SC Heerenveen (Hà Lan) trong suốt thời gian qua.

Sau hành trình đầy vất vả mà vinh quang, Văn Hậu phải trở lại Hà Lan thay vì cùng đội tuyển về nước gặp gỡ người thân, ăn mừng cùng người hâm mộ nước nhà. Chiến công tại SEA Games 30 là bước tiến mới cho sự nghiệp của Văn Hậu. Sau những màn thể hiện đầy thuyết phục, chắc chắn tuyển thủ Việt Nam sẽ được nhìn nhận và đánh giá với một thái độ khác tại Câu lạc bộ SC Heerenveen, nơi Văn Hậu vẫn đang cố gắng cho lần ra sân chính thức đầu tiên tại trời Âu.

SEA Games 30 đã khép lại, một kỳ đại hội ấn tượng và thành công không chỉ với U22 Việt Nam mà còn với cả đoàn thể thao Việt Nam và người hâm mộ cả nước. Hy vọng, với sự dẫn dắt tài tình của huấn luyện viên Park Hang Seo, các cầu thủ sẽ có những màn thể hiện mãn nhãn hơn nữa tại những giải đấu quan trọng sắp tới, để rồi mỗi giải đấu lại trở thành những ngày hội thực sự của hàng triệu trái tim yêu bóng đá Việt Nam.

TU ANH

Phút ngẫu hứng Văn Hậu
LẠI TÂY DƯƠNG
Thành phố Thái Bình

Một cú sút, một đánh đầu
Hai bàn thắng như phép màu thần thông
Khát khao mấy chục năm ròng
Bao nhiêu trăn trở chờ mong với đây
Âm thầm khổ luyện tháng ngày
Để làm nên khoảnh khắc này quang vinh
Chàng trai quê lúa Thái Bình
Thắp lên khoảng sáng lung linh xứ người.

Viết trong đêm chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN VIKOR

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Tôn Vikor
2. Địa chỉ: Đường Ngô Gia Khảm, khu công nghiệp Phúc Khánh, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
3. Điện thoại: 0363 843 630 Fax: 0363 848 959
4. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý, Mã ngành: 2420
5. Vốn điều lệ thực góp: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
6. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 3.642.000 cổ phần (Ba triệu sáu trăm bốn mươi hai nghìn cổ phần)
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
8. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
9. Giá khởi điểm: 2.460 đồng/cổ phần (Hai nghìn bốn trăm sáu mươi đồng một cổ phần)
10. Thông tin về Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
11. Tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
12. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo Quy chế bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Tôn Vikor do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.

13. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 11/12/2019 đến 15h30 ngày 23/12/2019 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày làm việc) tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành
14. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 09h00 ngày 26/12/2019 tại các đại lý đấu giá
15. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:
- Thời gian: 08h30 ngày 30/12/2019
- Địa điểm: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
16. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 06/01/2020 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
17. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 02/01/2020 đến ngày 06/01/2020 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và các website: www.hnx.vn; www.shs.com.vn; www.datc.vn; và các Website của các đại lý đấu giá.